

โรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลำดับที่	สพป.	ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา				ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา				
		ขนาดใหญ่พิเศษ	ขนาดกลาง	ขนาดเล็ก	ขนาดใหญ่พิเศษ	ขนาดกลาง	ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ขนาดเล็ก	
๖๒	อุดรธานี เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	อนุบาลหนองหานวิทยายน	บ้านสว่างนาดี	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๖๓	อุดรธานี เขต ๔	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านท่าโสม	อนุบาลดือพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๖๔	ขอนแก่น เขต ๑	อนุบาลขอนแก่น	บ้านทุ่งคู่งามประชาคุณุเคราะห์	หนองคูหนองสูงเขื่อน	บ้านโคกงามบ้านปลายเนินอัมพวัน	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๖๕	ขอนแก่น เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านไร่ประชาศึกษา	บ้านซำแดงจำไผ่	บ้านหนองโปลา	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านวิหว่า	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	
๖๖	ขอนแก่น เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ชุมชนหนองอองห้องสุราษฎร์รัฐศรีวรรค	บ้านหนองสองห้อง	บ้านหนองวัดป่า	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านดอนเดิม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	
๖๗	ขอนแก่น เขต ๔	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	น้ำพอง	อนุบาลอุบลรัตน์	พระธาตุขอนแก่น	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลเขาวนทกวาง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๖๘	ขอนแก่น เขต ๕	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ชุมชนหนองเรือ	บ้านคูขอนแก่น	บ้านหนองในประชาสรรค์	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านหัว	โนนนาศึกษา	
๖๙	มหาสารคาม เขต ๑	มหาสารคาม เขต ๑	อนุบาลมหาสารคาม	บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ศุภ)	บ้านท่าสองยาง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๗๐	มหาสารคาม เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	อนุบาลพิบูลย์ศึกษาศาสตร์	บ้านเมืองโกก	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ชุมชนบ้านโพธิ์ทองพิทยาศาสตร์	
๗๑	มหาสารคาม เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ศรีโกสุมพิทยาศาสตร์ ๒๐๑๔	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านโนนขจรบุรี	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	คนกลางอนุบาลวิทย์	
๗๒	ร้อยเอ็ด เขต ๑									
๗๓	ร้อยเอ็ด เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	เมืองเกษตรวิสัย	เมืองปทุมรัตน์	บ้านหมี่หนองข้าวเวียง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านโพ้นแทน	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๗๔	ร้อยเอ็ด เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลโพธิ์ทอง	ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านเขาคา)	สะอาดเจริญใหม่สามัคคี	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านดงหวาย	น้ำทิพย์เมือง	
๗๕	กาฬสินธุ์ เขต ๑	กาฬสินธุ์พิทยาสัย	อนุบาลกาฬสินธุ์	พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง	โนนปวีร์วิจิตรวิทยา	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ชุมชนหนองอ้อวิทยาคาร	โป่งเชือกศึกษาถาวร	
๗๖	กาฬสินธุ์ เขต ๒									
๗๗	กาฬสินธุ์ เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	สมเด็จพระราชคุณาธร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๗๘	นครพนม เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	อนุบาลนาแกนครราชภัฏจางเจริญ	บ้านท่าเสา	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ธารน้ำ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๗๙	นครพนม เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านดงกลาง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๘๐	สกลนคร เขต ๑	อนุบาลสกลนคร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านแม่นาพัน	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๘๑	สกลนคร เขต ๒									
๘๒	สกลนคร เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านขาม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ชุมชนบ้านหัวหว้า	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๘๓	หนองคาย เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (เข็กหม้อวิทย)	บ้านหนองอ้อ	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ราชประชานุเคราะห์ ๓๔	หนองงวง	
๘๔	หนองคาย เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	อนุบาลชุมชนพิบูลย์	บ้านป่งสำราญ	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านคำชะอี	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	
๘๕	บึงกาฬ	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านพันลำ "เจริญวิทยา"	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๘๖	เลย เขต ๑	อนุบาลเลย	อนุบาลเข็ญคาม "บ้านกลางสงเคราะห์"	ชุมชนบ้านเข็ญคาม	บ้านผาแก่น	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ชุมชนบ้านปากห้วย	บ้านนัสสิกคามแก่งสังเคราะห์ ๕๔	
๘๗	เลย เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ชุมชนวังสะพุง	บ้านวังยาง	บ้านนาหลวงนางเคียว	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลชุมชนภูกระสัง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๘๘	เลย เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลคำชะอี	ชุมชนภูเรือ	บ้านหนองพวง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ศิระบ้านหมากแข้ง	บ้านหัวทอง	
๘๙	ภูพาน	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลภูพาน	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ดงมัน	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านสามัคคีราษฎร์ ๓	แก่นจันทน์พิทยาศาสตร์	
๙๐	หนองบัวลำภู เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านนาดี "สุราษฎร์บำรุง"	อนุบาลหนองบัวลำภู	บ้านหนองนา	บ้านหนองบัววิทยายน	เมืองวิเศษวิทยา	บ้านศรีบุญเรือง	วิเศษวิทยาศาสตร์	
๙๑	หนองบัวลำภู เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านโคกกระทอง	บ้านอาบช้าง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านเข็ญราษฎร์เกษียรศรี	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๙๒	เชียงใหม่ เขต ๑	อนุบาลเชียงใหม่	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๙๓	เชียงใหม่ เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	วัดแม่เก	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	แม่แต่มดอย	บ้านป้อมแก้ว	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๙๔	เชียงใหม่ เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอ)	ในอุทกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	
๙๕	เชียงใหม่ เขต ๔	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	สันป่าดง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนสงฆ์	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านบุญนาค	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๙๖	เชียงใหม่ เขต ๕	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านเกาะทอง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	
๙๗	เชียงใหม่ เขต ๖	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๙๘	แม่ฮ่องสอน เขต ๑									
๙๙	แม่ฮ่องสอน เขต ๒									
๑๐๐	ลำพูน เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๑๐๑	ลำพูน เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ชุมชนบ้านหัวแวน	บ้านหัวคั้งชัยมงคลอุปถัมภ์	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๑๐๒	ลำปาง เขต ๑	บ้านปงสนุก	อนุบาลห้างฉัตร	บ้านหมากแข้ง	บ้านปงข้าว	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลแม่เกาะ	สวมาณีวิทยา	
๑๐๓	ลำปาง เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลแม่พริก (สุนทรสิขประสิทธิ์)	อนุบาลแม่พริก (สุนทรสิขประสิทธิ์)	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ล้อมศรีวิทยา	แม่ถักวิทยา	
๑๐๔	ลำปาง เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	อนุบาลแจ้ห่ม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๑๐๕	แพร่ เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนสงฆ์	แม่ยาวร้อง (แม่ยาวประชานุเคราะห์)	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านหัวไร่นอก	วัดกาญจนาภิเษก (ประชาศึก)	
๑๐๖	แพร่ เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ดงไชโยประชานุบาล	บ้านดง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านเหล่า (ราษฎร์บำรุง)	ชุมชนบ้านแม่เปิน	
๑๐๗	น่าน เขต ๑	บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกรรม)	ราชานุบาล	บ้านนันท	บ้านนพ	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านป้อมทอง	บ้านศรีน่าน	
๑๐๘	น่าน เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านประจักษ์	บ้านป้อมทอง	บ้านผาแดง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านหัวฝาย	บ้านน้ำพ้อ	
๑๐๙	เชียงราย เขต ๑	อนุบาลเชียงราย	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลนางแลบ้านทุ่ง	บ้านผาแดง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านหัวฝาย	บ้านป่าซาง	
๑๑๐	เชียงราย เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านวาวี	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านหัวฝาย	
๑๑๑	เชียงราย เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านสันติศรี	บ้านสันติสุข	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านแม่จัน (เชียงใหม่ประชานุบาล)	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๑๑๒	เชียงราย เขต ๔	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลเชียงของ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๑๑๓	อุตรดิตถ์ เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านท่าสัก	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๑๑๔	อุตรดิตถ์ เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านหัวคั้ง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๑๑๕	พะเยา เขต ๑	อนุบาลพะเยา	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านสันติม่วง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	นิคมสร้างตนเองลำน้ำนางสงเคราะห์ ๓	
๑๑๖	พะเยา เขต ๒									
๑๑๗	พิษณุโลก เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านหนองกุง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๑๑๘	พิษณุโลก เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านเนินมะปราง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านเนินมะปราง	บ้านก่งกล้าสามัคคี	
๑๑๙	พิษณุโลก เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านป่าแดง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดนาค	วัดนาค (ข้างอนุเคราะห์)	
๑๒๐	สุโขทัย เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านหัวคั้ง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	
๑๒๑	สุโขทัย เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลศรีสำราญ(บ้านท่าสูง)	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านป่าค้อ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	
๑๒๒	ตาก เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านซาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	

โรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลำดับที่	สพป.	ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา				ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา			
		ขนาดใหญ่พิเศษ	ขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	ขนาดเล็ก	ขนาดใหญ่พิเศษ	ขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	ขนาดเล็ก
๑๒๓๓	ตาก เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๓๔	กำแพงเพชร เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดกลาง	สาธิตพระบรมธาตุ	บ้านน้ำคิง (ศรีกำแพงภูษิมิ)	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านป่าคาใหม่	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๓๕	กำแพงเพชร เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลคลองยาง	บ้านเนินงาม (มิตรภาพที่ ๒๗)	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านปากคลองยาง	บ้านไร่ใหม่เจริญสุข
๑๒๓๖	อุทัยธานี เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลเมืองอุทัยธานี	อนุบาลหนองขาหย่าง	ชุมชนวัดจันทขวาง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านคลองข่อย	บ้านสระนาครายณ์
๑๒๓๗	อุทัยธานี เขต ๒	อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)	อนุบาลลานสัก	ชุมชนบ้านทุ่งนาง	บ้านพิทยายปอน	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านโคกกลี	บ้านหนองมะสัง
๑๒๓๘	นครสวรรค์ เขต ๑	ไม่ส่งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วม							
๑๒๓๙	นครสวรรค์ เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	วัดสังฆวิจิ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	วัดหนองปลาไหล	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๔๐	นครสวรรค์ เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านคลองกั้ง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๔๑	พิจิตร เขต ๑	อนุบาลพิจิตร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	วัดวังแดง	บ้านปากสูง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านหนองพระ	บ้านวังทับไทร
๑๒๔๒	พิจิตร เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลไพฑูเร "รัฐบำรุง"	วัดวังเรียน	ห้วยพุกวิทยา	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดชาวมกร	หนองกอกไผ่
๑๒๔๓	เพชรบูรณ์ เขต ๑	อนุบาลเพชรบูรณ์	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านแดง	บ้านปาง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านโคก	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๔๔	เพชรบูรณ์ เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านพรหวัชวง	วัดท่าไถ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านวังบาล	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๔๕	เพชรบูรณ์ เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	-	-	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	-	บ้านโป่งไทย	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๔๖	นครปฐม เขต ๑	อนุบาลนครปฐม	วัดไร่ขิง (อุบลประชาอุปถัมภ์)	วัดวังตะลุง (สายปาวราษฎร์ศรัทธา)	วัดรางปลาหมอ (สายปาวราษฎร์ศรัทธา)	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดวังน้ำเขียว	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๔๗	นครปฐม เขต ๒	พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล	วัดกลางบ้านแก้ว (พุทธวิจิประสิทธิ์)	วัดรางเก่าหยาด	บ้านตากแดด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดหนองหวาย (นครรัฐประสาธ)	วัดโยธิวิทยา ๔ (ป.โยธิยุธาป้อมกู่อุปถัมภ์)
๑๒๔๘	สุพรรณบุรี เขต ๑	ไม่ส่งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วม							
๑๒๔๙	สุพรรณบุรี เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร	วัดศิริรัตนาราม	วัดดอนสุโข	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๕๐	สุพรรณบุรี เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	อนุบาลสมเด็จพระวันรัต	วัดบ่อกรู "ครูประชาเสวรงค์"	วัดกบแก้ว	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดหนองฝักนก	วัดปากน้ำ
๑๒๕๑	กาญจนบุรี เขต ๑	อนุบาลกาญจนบุรี	วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"	อนุบาลคำมะขามเตี้ย	หนองปากาง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านหนองสนแก	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๕๒	กาญจนบุรี เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดพระตะเคียน	บ้านหนองคอก	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดหวายเหนือ "เวียง "ภูสิริวิทยา"	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๕๓	กาญจนบุรี เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านซอกกาเรีย	บ้านนาเกอย	บ้านหัวข่อย	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดวังกวีธรรมการ	บ้านดินไต้
๑๒๕๔	กาญจนบุรี เขต ๔	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๔)	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๕๕	ราชบุรี เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านตะกั่วขาว	วัดประชาเกษม
๑๒๕๖	ราชบุรี เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดอมฤตนิรมิต	ชุมชนวัดบ้านเลือก	วัดศุภลาสวรรค์	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดบ้านใหม่
๑๒๕๗	เพชรบุรี เขต ๑	วัดอโศกไทย	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านชัยย้อย	วัดชัยย้อย	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดเกาะแก้ว
๑๒๕๘	เพชรบุรี เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านท่าทราย (ประชาเสวรงค์)	บ้านหนองชุมแสง (เพชรศาสนาราชครูบรมครู)	วัดศาสนาย้อย (อุทัยเพชร)	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดพระเทพมหาราชอุทซัง (เพื่อพัฒนาบุคลากร)
๑๒๕๙	ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	วัดระฆังธรรมจักร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๖๐	ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒	ไม่ส่งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วม							
๑๒๖๑	สมุทรสงคราม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	เมืองสมุทรสงคราม	วัดเทพประสิทธิ์คณาบาล (เจ้าบุญรอดชูชาติ)	วัดเจริญสุขาราม (รัตนานูวรรค)	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดคาเป็ง	บ้านดอนจั่น
๑๒๖๒	ภูเก็ต	อนุบาลภูเก็ต	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านบางคู	วัดเมืองใหม่	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดศรีสมุทร	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๖๓	กระบี่	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านหัวขี้เสียด	ไม่มีโรงเรียนส่งผลงาน	บ้านหนองน้ำแดง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านควนแดง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๖๔	นครศรีธรรมราช เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านหาดทอง	บ้านคลองเคียน	วัดหนองบัว	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านควนใหญ่	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๖๕	นครศรีธรรมราช เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดสันนา	วัดหน้าเขา	บ้านวังเต่า	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ชุมชนบ้านนา	บ้านน้ำคอก
๑๒๖๖	นครศรีธรรมราช เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	หัวไทร (เรือ) ประชาบาล	ชุมชนควนเคียนมิตรภาพที่ ๑๓๓	วัดท้ายโคก	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านควนเงิน	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๖๗	นครศรีธรรมราช เขต ๔	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ท่าศาลา	บ้านโนนสูง	บ้านต้นจันทร์	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ราชประชานุเคราะห์ ๘	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๖๘	สุราษฎร์ธานี เขต ๑	ไม่ส่งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วม							
๑๒๖๙	สุราษฎร์ธานี เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	วัดรัตนาราม (ธรรมวิจิตรประชาอุบล)	บ้านบางหิน	วัดโพธาราม (พิศพิทยาการ)	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านคลองสงฆ์	วัดพระพรหม (ชัยราษฎร์อุปถัมภ์)
๑๒๗๐	สุราษฎร์ธานี เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านคองสงฆ์	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๗๑	ชุมพร เขต ๑	อนุบาลชุมพร	ชุมชนนาบ้ำมุด	บ้านหนองเรือ	บ้านกลาง	อนุบาลเมืองชุมพรวิบูลย์ธรรมนิมิตร	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านหินแก้ว
๑๒๗๒	ชุมพร เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ชุมชนวัดข้ามเงิน	วัดสว่างเมฆ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ชุมชนวัดท่าสุทธาราม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๗๓	ระนอง เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลระนอง	บ้านทับจาก	บ้านทุ่งหวาง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านหาดทรายดำ
๑๒๗๔	พังงา เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ครูบุรี	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	เกาะเตียบ	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านท่าสลุย	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๗๕	สงขลา เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	วัดแหลมพ้อ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๗๖	สงขลา เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านควนเนียง	เสนาณรงค์วิทยา (กองทัพอุบลูปถัมภ์)	บ้านหนองลายซ้อย	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๗๗	สงขลา เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านนาทวี	บ้านโคกสิงห์	บ้านพรุ	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านเขาพระ	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๗๘	พัทลุง เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	อนุบาลป่าพะยอม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๗๙	พัทลุง เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บ้านไทร (ชุมชนคานาสถ)	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๘๐	ตรัง เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านหนองสรวง	บ้านไร่หลวง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๘๑	ตรัง เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	โรงเรียนสละสิทธิ์เข้าร่วม	บ้านหัวขี้ค้อ	ไม่มีโรงเรียนส่งผลงาน	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	โรงเรียนหัวข้อยอด(สังขวิทยาการ)	ท่าเรือ (ต.ช.อุบลูปถัมภ์)
๑๒๘๒	สตูล เขต ๑	ไม่ส่งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วม							
๑๒๘๓	ยะลา เขต ๑	อนุบาลยะลา	บ้านนิงงพัฒนา	บ้านทรงปิ้ง	บ้านพยอมโร	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านโคกบาบรู	วัดวังจิตาวา
๑๒๘๔	ยะลา เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ตะปัดดีใจ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๘๕	ยะลา เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านอัยยธรรมวง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๘๖	นราธิวาส เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	เมืองนราธิวาส	บ้านกาบ	บ้านคอกออก	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านมะนิกาภัย	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๘๗	นราธิวาส เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านม่วง	บ้านปลักปลา	บ้านญะม็อก	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านเกาะสะหอน	รักไทย
๑๒๘๘	นราธิวาส เขต ๓	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	อนุบาลระแงะ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านเกาะ	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๘๙	ปัตตานี เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	อนุบาลปัตตานี	สบบารัง	บ้านดอน	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	บ้านช้าง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๙๐	ปัตตานี เขต ๒	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	โคกต้นสะตอ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๒๙๑	ปัตตานี เขต ๓	ไม่ส่งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วม							
๑๒๙๒	กรุงเทพมหานคร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	พระยาประเสริฐสุนทราศรัย	วัดหนัง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒๙๓	สมุทรสาคร เขต ๑	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนส่งผลงาน	บ้านบางปิ้ง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด